

นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ผู้ใช้งาน”) ที่ได้เข้าสู่เว็บไซต์ (<https://www.thaieasterngroup.com>) (“เว็บไซต์”) และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้ใช้งานว่าข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของผู้ใช้งานจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ (“ข้อมูล”) จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม บริษัทฯจึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ (“นโยบายการใช้คุกกี้”) ดังนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารพกพาที่ เข้าใช้งานของผู้ใช้งาน บริษัทฯอาจเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของผู้ใช้งาน

บริษัทฯ ใช้ คุกกี้ประเภทใด

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้คุกกี้หลายประเภทซึ่งประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียงตามที่ระบุในรายการต่อไปนี้

ประเภทของคุกกี้	วัตถุประสงค์
คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)	คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์เพื่อให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัย ความง่ายในการใช้งานและความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการใช้งาน ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือทำให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ ทั้งนี้การจัดวางคุกกี้ประเภทนี้ลงในอุปกรณ์ของผู้ใช้งานจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน (Functionality Cookies)	คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดยบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติตามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น การลงทะเบียน การล็อกอินเข้าสู่ระบบ ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้ และจดจำว่าผู้ใช้งานเคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บอย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บในครั้งต่อไป หากผู้ใช้งานไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์	คุกกี้ประเภทนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น ทำให้เข้าใจว่าผู้ใช้งานมีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้งานอย่างไม่เฉพาะเจาะจงแก่บริษัทฯ ช่วยให้เราสามารถ

(statistics/ Performance Cookies)	พัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าแก่ผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทฯ จะไม่อาจทราบได้ว่าผู้ใช้งานเคยมาเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บได้
-----------------------------------	--

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ผู้ใช้งานสามารถจัดการควบคุมคุกกี้ของเว็บไซต์ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ โดยการยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบคุกกี้ซึ่งถูกตั้งค่าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยการเลือก **การตั้งค่าคุกกี้** หรือตั้งค่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน เช่น ห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน โดยการปิดการใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เนื่องจากผู้ใช้งานอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บางส่วน หรืออาจไม่สามารถเก็บข้อมูลการตั้งค่าการใช้งานของผู้ใช้งานได้ นอกจากนี้ อาจส่งผลต่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้ไม่อาจแสดงผลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากผู้ใช้งานต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โปรดอ่าน [นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล](#) ของบริษัทฯ ที่ประกาศและเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนโยบายการให้คุกกี้นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ด้วย

การแก้ไขนโยบายคุกกี้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขประกาศฉบับนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบนโยบายคุกกี้ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่บริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน และในกรณีที่เหมาะสม บริษัทฯ อาจจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผ่านทางอีเมลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้

การร้องเรียน หรือข้อสงสัย

ผู้ใช้งานสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จัดเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

171 หมู่ 2 ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190

อีเมล whistleblower@thaieasterngroup.com

หมายเลขโทรศัพท์ 038-168541-55 ต่อ 220 หรือ 092-2480805